

บาท/ดอลลาร์แข็งค่า จากเงินทุนไหลเข้าต่อเนื่อง-เยนฟื้นตัว

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น โดยยังคงได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการฟื้นตัวของเงินเยนในวันนี้

*ดิลเลอร์ คาดแนวต้านของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 34.90 ส่วนแนวรับมองไว้ที่ 35.05

*เยนเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดต่ำสุดรอบ 6 สัปดาห์ ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย

*ถ้อยแถลงของนายฮารุฮิโกะ คูโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) ทำให้นักลงทุนปรับลดการคาดการณ์ที่ว่า ญี่ปุ่นจะดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแข็งกร้าว โดยใช้นโยบาย "โปรยเงินจากเฮลิคอปเตอร์" หรือการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจโดยตรง ผ่านทางการพิมพ์เงินใหม่

*นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะของญี่ปุ่น กำลังจัดทำบัญชีจ่ายขนาด 1.9 แสนล้านดอลลาร์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่น และปัจจัยดังกล่าวเคยทำให้นักเก็งกำไรบางรายคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า บีโอเจอาจจะหันไปใช้นโยบายโปรยเงินจากเฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยจัดสรรเงินทุนให้แก่รัฐบาลญี่ปุ่น

*ดอลลาร์/เยนได้รับแรงกดดัน จากถ้อยแถลงของนายคูกูโรดะ ในการให้สัมภาษณ์ต่อสถานีวิทยุของบีบีซี โดยถ้อยแถลงดังกล่าวทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่า บีโอเจ จะไม่ใช้นโยบายโปรยเงินจากเฮลิคอปเตอร์

*แต่บีบีซีระบุในเวลาต่อมาว่า ถ้อยแถลงดังกล่าวของนายคูกูโรดะ เป็นการให้สัมภาษณ์ในช่วงกลางเดือนมิ.ย. ซึ่งส่งผลให้เยนลดช่วงบวกลง ขณะที่บีโอเจจะจัดการประชุมกำหนดนโยบายการเงิน ในวันที่ 28-29 ก.ค.นี้

*ยูโร/ดอลลาร์ทรงตัว หลังจากนายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ระบุว่าอีซีบีจะใช้เวลาในการประเมินความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแนวโน้มเศรษฐกิจ ขณะที่อีซีบีตรึงนโยบายการเงินไว้ตามเดิมเมื่อวานนี้ ตามที่ตลาดได้คาดการณ์ไว้

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2.59 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ รวม 546.98 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุคงเหลือเกิน 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 383.82 ล้านบาท

*08.21 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.93/95 จาก 34.97 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.460/558 จาก 38.535 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 105.80/83 จาก 105.80 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1020/24 จาก 1.1023 เมื่อวาน

"บาทแข็งค่าหลุดระดับ 35.0 มาตั้งแต่การเทรดเมื่อคืนที่ตลาดนิวยอร์ก เข้านี้ก็ยังแข็งค่าต่อเนื่อง จากเรื่องของกระแสเงินทุนที่ยังไหลเข้ามาในบ้านเรา และอีกปัจจัยหนึ่งคือเรื่องของเงินเยน ที่แข็งค่ากลับมา" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับขอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้